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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
วันศุกรท์ี่  ๑๕  เดือนธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ 

 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายทูล  ระวังดี ประธานสภา อบต. สะเดา 
  ๒. นายสายเรียบ  เกือบรัมย์ รองประธานสภา อบต. สะเดา 
 ๓. นางสาวนุช  จอห์นเซ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 
 ๔. นางพุ  สิทธิสังข์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๑  
 ๕. นายธีรวัฒน ์ มนแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๓  
 ๖. นายมัย  แพงเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๓  
 ๗. นางฐิติรัตน์  พันยา เลขานุการสภา อบต. สะเดา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายจงรักษ์  เกษมสุขอ าไพ นายก อบต. สะเดา 
 ๒. นายที  มนแก้ว รองนายก อบต. สะเดา 
 ๓. นางสาวปรียานุช  เปรียบสม เลขานุการนายก อบต. สะเดา 
 ๔. นายปรีชา  พันยา ผู้อ านวยการกองช่าง 
 5. นางสาวณพัชชนันธ์  ธนนภัชมนตรี นักพัฒนาชุมชน 
 6. นายสุรพล บุญมี หัวหน้าส านักปลัด 
 7. นางสาวนุชจรี  จงจอหอ นักวิชาการศึกษา 
 8. นางสุรวดี  คงด ี นักทรัพยากรบุคคล 
 9. นายบัณฑิต  หลอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น.  
นางฐิตรัตน์  พันยา  -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะดา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  วันศุกร์ที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้อง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว  ขอเชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ทุกท่าน  เข้าประจ าที่เพ่ือตรวจนับองค์ประชุมผลการตรวจนับ
องค์ประชุม  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาอยู่ในต าแหน่ง จ านวน  
๖ คน มาประชุม จ านวน 6 คน เลขานุการสภาฯ 1 คน  ลาประชุมไม่มี ขาดการประชุมไม่มี
องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งสามารถด าเนินการประชุมได้  ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๙  คน  
ก่อนการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 

 ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอให้ท่านประธานสภาด าเนินการประชุมตามระเบียบ 
 วาระการประชุมต่อไป เรียนเชิญคะ 
 

/ระเบียบวำระ.... 
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ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องที่ประธำนแจ้งต่อทีป่ระชุมทรำบ 
นำยทูล  ระวังดี  -แจ้งเรื่อง สิบเอกโกมิน  ก ำประโคน รองนำยกฯ ขอลำประชุม 
ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุม  -รับทรำบ   
 
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

   -รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  
  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

นำยทูล  ระวังดี      -ขอให้สมาชิกสภาและผู้ร่วมประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   
 ประธำนสภำฯ  ครั้งที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่  25 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามที่ได้แจกส าเนารายงาน
 การประชุมไปแล้ว หากเห็นควรแก้ไข  เพิ่มเติมถ้อยค าส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม -ได้ร่วมกันตรวจรำยงำนกำรประชุม  
นายทูล  ระวังด ี เมื่อที่ประชุมไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมหรือเพ่ิมเติม  ผมจึงจะขอมติที่ประชุมสภา ว่า    
ประธานสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ขอให้
 ท่านสมาชิกสภา ยกมือ  ครับ 
มติที่ประชุม   มีมติรับรอง      ๕  เสียง 
  มีมติไม่รับรอง   -   เสียง 
  งดออกเสียง     ๑  เสียง   
    

ระเบียบวำระท่ี ๓  กระทู้ถำม  (ถ้ำมี)  
ทีป่ระชุม -ไม่มี-  
นายทูล  ระวังด ี ส าหรับระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดยื่นกระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ จึงขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี  ๔   
 

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
๔.๑  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเดา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕66  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กนัยายน 
พ.ศ. 2566) 

นายทูล  ระวังด ี      ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 
 กันยายน พ.ศ. 2566) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ครับ 
   
นายจงรักษ์ ฯ     เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอรายงานผล 
นายก อบต. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕66  (ระหว่าง

เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566)  ได้รับทราบ และวิธีการตามรูปแบบการการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาโดยการจัดเก็บและ 

/รวบรวมข้อมูล... 
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 รวบรวมข้อมูลต่าง  ๆในเอกสารได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว ข้าพเจ้าขออ่านตามเอกสารรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕66  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566) ขอให้ประธานสภา  และ
สมาชิกสภา ทุกท่าน ได้ดูตามเอกสารครับ  เพ่ือเป็นการรวบรวมโครงการตามแผนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2566 การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕66  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕66  (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566) ว่ามีจ านวนกี่โครงการ  และเบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน
เท่าไร  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ข้อ 29 (3)  
ข้อ 30 (5)  ขอให้ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกท่านตรวจดูและพิจารณาในเอกสารที่ได้
แจกให้ทุกท่านไปแล้ว 

นายทูล  ระวังด ี      ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ     แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕66     
  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566)  ต่อสภาองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลสะเดา  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ   
 
ที่ประชุม      ไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย 
 
นายทูล  ระวังดี ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ ให้ความเห็นชอบและรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕66  (ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566)   โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ       5   เสียง 
 - มีมติไม่เห็นชอบ 0   เสียง 

        - งดออกเสียง            1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
๔.๒ ญัตติกำรขอโอนอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๗ 

นายทูล  ระวังด ี     ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ  ต าบลสะเดา  ครับ   
นายจงรักษ์ ฯ    เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขอ 
นายก อบต.     อนุมัติโอนเงินงบประมาณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยโอนตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ในงบลงทุน  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาได้พิจารณาอนุมัต ิตามข้อ   
                             27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                        ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

/หลักการ..                
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 หลักการ 
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
                     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดย 
                        การโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น   
                            รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                             วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ  ๒๗   

                          เหตุผล 
    เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
   อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายมากมายหลายประการ  และมีส านักปลัด อบต. เป็นหน่วยงาน
   ย่อยในการท าหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของและราชการที่มิได้ก าหนดเป็นหน้าที่ของกอง
   หรือส่วนราชการใดใน อบต. ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการของส านักปลัด  อบต. ปรากฏว่า
   เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
   ทางราชการในการจัดพิมพ์เอกสาร  ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว  และไม่มี
   ความรวดเร็ว   
          เพ่ือให้การปฏิบัติงานทางราชการในการจัดพิมพ์เอกสาร ของส านักปลัด อบต.  
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคล่องตัว  และรวดเร็ว   จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
  งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในงบลงทุน จ านวน  
  ๑  รายการ  ดังนี้ 

                     โอนลด 
        แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  เงินเดือน    
      (ฝ่ายประจ า)  ประเภท   เงินเดอืนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (หน้า  ๗๗/๑๒๓)   
      ตั้งไว้  จ านวน  ๒๙๗,๙๐๐.-บำท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน (ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม    
      ๒๕๖๖) จ านวน  ๒๓๘,๕๐๐.-บาท  โอนลด  จ านวน  ๘,๙๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
      จ านวน  ๒๒๙,๖๐๐.-บาท  เนื่องจำกงบประมำณที่ตั้งไว้คำดว่ำจะมีเงินเหลือจ่ำย 
 

                     โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
         แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์          
      คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวด า ชนิด    
      Network แบบที่ ๑  (๒๘ หน้า/นาที)    จ านวน  ๘,๙๐๐.-บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED  ขาวด า ชนิด  Network แบบที่ ๑   
     (๒๘ หน้า/นาที)  จ านวน  ๑  เครื่อง  (ส านักปลัด อบต.)  
      - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
     คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖    
 

   ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ของทำง 
   รำชกำร ข้ำพเจ้ำในฐำนะนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
   เงินงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลสะเดา 

/ขอได้โปรด... 



๕ 
 

     ขอได้โปรดน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ  เพื่อ 
  พิจำรณำ ต่อไป 
นายทูล  ระวังด ี      ตามทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาฯ     งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลสะเดา  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ   
ที่ประชุม      ไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย 
นายทูล  ระวังดี ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นควร 
 ประธานสภาฯ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน   โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติ      5   เสียง 
 - มีมติไม่อนุมัติ   0   เสียง 
 - งดออกเสียง   1   เสียง  (ประธานสภาฯ)  
 
ระเบียบวำระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ำมี)  
นำยทูล  ระวังดี     มีสมำชิกสภำหรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำงฐิติรัตน์ พันยำ  ขออนุญำตเชิญพนักงำนส่วนต ำบลที่โอนย้ำย แนะน ำตัวต่อที่ประชุมสภำฯ 
ปลัด อบต.   ขอเชิญนักพัฒนำชุมชนแนะน ำตัวค่ะ 
นางสาวณพัชชนันธ์  ธนนภัชมนตรี เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ดิฉันนำงสำวณพัชชนันธ์  ธนนภชัมนตรี  
นักพัฒนำชุมชน  ต ำแหน่งนักพัฒนำชุมชน ช ำนำญกำร ย้ำยมำจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทร 

อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอย้ำยสับเปลี่ยนกับนำยชัยชนะ ชมดง  ขอฝำก
เนื้อฝำกตัวด้วยค่ะ 

นำยจงรักษ์  ฯ       -การด าเนินงานโครงการก่อสร้างขั้นพ้ืนฐาน ของ อบต.สะเดาปีงบประมาณ  
นายก อบต. 2566 ประเภทถนน คสล. และรางระบายน้ าตามข้อบัญญัติ มีดั้งนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ถนนยาว 112 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร(จากศูนย์เด็กเล็ก ถึง ส านักงานอบต.สะเดา ถนนยาว 159 เมตร กว้าง 4เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร(จากศาลตา ยายถึงบ้านนายแอ๊ด) 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8ถนน ยาว 138 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร (จากที่ดินนายชัยวัฒน์ ถึงท่ีดินนางสายฟ้า) ถนนยาว37 เมตร กว้าง4เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร(จากถนนลาดยางด าบ้านนางสายสุนีย์ถึงบ้านนางปัทมา ) 
3.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11 ถนนยาว 116 เมตรกว้าง4เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร(ท่ีนายสุขุม ดุจจานุทัศน์) 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 ยาว 38 เมตร กว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
(จากบ้านนางสวน ถึงที่ของนายค ารพ) ถนนยาว 50 เมตร กว้าง3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร(จากที่นายสุเทพ ถึงที่นางเขียน) ถนนยาว 138 เมตร กว้าง 3เมตรหนาเฉลี่ย0.15
เมตร (จากศาลากลางหมู่บ้านถึงท่ีนายเชย) 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวu พร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที ่13 
ยาว 100 เมตร ความกว้าง 0.40เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร(จากสี่แยกบ้านนายสมจิตถึง 

/บ้านนางวันดี... 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqvOxSoGrK-3upEaIM_woZMarYAF265pGNlrtaUn_4lbTCC_Gfp0MohvcdEPNCpk-XcKNMcc2HL4U493Puj5txKdqVoDZpvpvCid9ldk6VV94YV-U-3o2R3MTom5kBXM_HkpDRbvDzXzBuf5xUitgP1obYViM1auVN6q1TR6vJWM3GkVViuoy7QMwzdN5CqiU&__tn__=*NK-R
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